

บทที่ 5

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกนายกองจัดการบริหารส่วนตำบลโนนราษี อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ผู้ศึกษาได้นำเสนอสรุปผลการศึกษาตามลำดับ ดังนี้

1. สรุปผลการศึกษา
2. อภิปรายผล
3. ข้อเสนอแนะ

สรุปผลการศึกษา

จากการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกนายกองจัดการบริหารส่วนตำบลโนนราษี อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ปรากฏผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

1. ระดับความสำคัญของปัจจัยที่ใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกนายกองจัดการบริหารส่วนตำบลโนนราษี อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ($\bar{X} = 4.70$, S.D. = 0.49) เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทั้ง 10 ด้าน โดยเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ดังนี้ ปัจจัยด้านความซื่อตรง ($\bar{X} = 4.78$, S.D. = 0.44) ปัจจัยด้านความความหนักแน่น ($\bar{X} = 4.78$, S.D. = 0.41) ปัจจัยด้านความเสียสละ ($\bar{X} = 4.75$, S.D. = 0.47) ปัจจัยด้านความอดทน ($\bar{X} = 4.75$, S.D. = 0.47) ปัจจัยด้านแบบแผนความประพฤติ ($\bar{X} = 4.72$, S.D. = 0.47) ปัจจัยด้านการไม่เบียดเบียน ($\bar{X} = 4.69$, S.D. = 0.51) ปัจจัยด้านความเพียร ($\bar{X} = 4.68$, S.D. = 0.50) ปัจจัยด้านการให้ ($\bar{X} = 4.63$, S.D. = 0.59) ปัจจัยด้านการระงับและควบคุมอารมณ์ ($\bar{X} = 4.63$, S.D. = 0.51) และปัจจัยด้านความอ่อนโยน ($\bar{X} = 4.60$, S.D. = 0.54)

2. ผลการเปรียบเทียบระดับความสำคัญของปัจจัยที่ใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกนายกองจัดการบริหารส่วนตำบลโนนราษี อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม จำแนกตามระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า โดยรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน ส่วนขนาดของหมู่บ้าน พบว่า แตกต่างกันจำนวน 4 ด้าน ดังนี้ ปัจจัยด้านแบบแผน

ความประพฤติ ปัจจัยด้านความอ่อนโยน ปัจจัยด้านความเพียรและปัจจัยด้านการระงับและควบคุมอารมณ์ และไม่แตกต่างกัน 6 ด้าน ดังนี้ ปัจจัยด้านการให้ ปัจจัยด้านความเสียสละ ปัจจัยด้านความซื่อตรง ปัจจัยด้านการไม่เบียดเบียน ปัจจัยด้านความอดทนและปัจจัยด้านความความหนักแน่น

3. ข้อเสนอแนะของประชาชนต่อปัจจัยที่ใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกนายกองค้การบริหารส่วนตำบลโนนราษี อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม มีดังนี้ นายกควรเป็นผู้มีอุดมการณ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ของประชาชน (37) นายกควรเป็นผู้เคารพกฏกติกาของชุมชนภายใต้กฎหมายีค้มน้ในสิ่งทีถูกต้องเป็นสำคัญ (34) นายกไม่ควรใช้อิทธิพลของตนมากค้ด้นทั้งทางตรง และทางอ้อมกับประชาชน (31) นายกควรเป็นผู้ทีมีความตั้งใจและจริงใจเสียสละมีอุดมการณ์ เพื่อส่วนรวม (29)

อภิปรายผล

จากผลการศึกษาเรื่องปัจจัยทีใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกนายกองค้การบริหารส่วนตำบลโนนราษี อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาทั้ง 3 ข้อทำให้ได้ทราบและอภิปรายผลได้ดังนี้

1. ระดับความสำคัญของปัจจัยทีใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกนายกองค้การบริหารส่วนตำบลโนนราษี อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้ง 10 ด้าน ผู้ศึกษาได้เรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยจำนวน 4 ลำดับแรก ดังนี้ ปัจจัยด้านความซื่อตรง ปัจจัยด้านความความหนักแน่น ปัจจัยด้านความเสียสละ และปัจจัยด้านความอดทน ทั้งนี้เป็นเพราะ ปัจจัยทีใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกนายกองค้การบริหารส่วนตำบลโนนราษี อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคามทั้ง 4 ด้าน ได้อธิบายเหตุผลทีเป็นปัจจัยให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจากกลุ่มตัวอย่าง 372 คน ทีได้ตัดสินใจเลือกนายกองค้การบริหารส่วนตำบลโนนราษี อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีการตัดสินใจและการกระทำทางสังคมของรีคเตอร์ (Reeder, อ้างโน จีรันนที ไวยศรีเมสง, 2552 : 12-14) ได้อธิบายเกี่ยวกับการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ ซึ่งเขาเห็นว่ารูปแบบทางจิตวิทยาสังคมทีเกี่ยวกับการตัดสินใจกระทำพฤติกรรมมนุษย์ นักสังคมวิทยาจะพิจารณาจากสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมเป็นหลักซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยภายนอกทีมีผลต่อการตัดสินใจ ซึ่งได้อธิบายเหตุผลในการตัดสินใจกระทำการสิ่งใดของมนุษย์ว่าเกิดจากปัจจัยดังต่อไปนี้ เป้าหมายและ

วัตถุประสงค์ ความเชื่อ ค่านิยม นิสัยและธรรมเนียม ความคาดหวัง ข้อผูกพัน การบังคับ โอกาส ความสามารถและการสนับสนุน และสอดคล้องกับงานวิจัยของสมบัติ สิ้นถือนาม (2555 : 75-79) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของผู้บริหารท้องถิ่นตามหลัก ทศพิธราชธรรมและหลักการบริหารยุค โลกาภิวัตน์ในทัศนของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผลการศึกษาพบว่าประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้คุณค่าในเรื่องคุณสมบัตินี้ของคุณสมบัติ ของผู้บริหารท้องถิ่นตามหลักทศพิธราชธรรมและหลักการบริหารยุค โลกาภิวัตน์ โดย คุณสมบัติของคุณสมบัติของผู้บริหารท้องถิ่นตามหลักทศพิธราชธรรมนั้นให้ความสำคัญ กับเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต (อาชชวัง) การเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วน ตน (ปริจจาทัง) การเสียสละมีน้ำใจ (ทานัง) การประพฤติดีทั้งกาย วาจา ใจ (ศีลัง) สุขภาพ อ่อนโยน มีสัมมาคารวะ (มัทพะวัง) การทำหน้าที่ด้วยความสุจริตเที่ยงธรรม (อะวิโรธะนัง) มีความอดทนอดกลั้นต่อสิ่งขั้วต่างๆ (ขันติ) มีความเพียรตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ (ตะปัง) ไม่เบียดเบียนหรือทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน (อะวิหิงสา) ไม่ลุแก่อำนาจปฏิบัติ หน้าที่ด้วยเหตุผล (อ๊กโกทัง)

2. ผลการเปรียบเทียบระดับความสำคัญของปัจจัยที่ใช้ประกอบการตัดสินใจ เลือกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนราษฎร์ อำเภอปรือ จังหวัดมหาสารคาม ที่มีระดับ การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนพบว่า โดยรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน ส่วนขนาดของหมู่บ้าน พบว่า แตกต่างกันจำนวน 4 ด้าน ดังนี้ ปัจจัยด้านแบบแผน ความประพฤติ ปัจจัยด้านความอ่อนโยน ปัจจัยด้านความเพียรและปัจจัยด้านการระงับและ ควบคุมอารมณ์ และไม่แตกต่างกัน 6 ด้าน ดังนี้ ปัจจัยด้านการให้ ปัจจัยด้านความเสียสละ ปัจจัยด้านความซื่อตรง ปัจจัยด้านการไม่เบียดเบียน ปัจจัยด้านความอดทนและปัจจัย ด้านความความหนักแน่น

เนื่องจากปัจจัยที่ใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โนนราษฎร์ อำเภอปรือ จังหวัดมหาสารคาม ที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ความสำคัญสูงสุด 4 อันดับแรก ได้แก่ ปัจจัยด้านความซื่อตรง ปัจจัยด้านความความหนักแน่น ปัจจัยด้าน ความเสียสละ และปัจจัยด้านความอดทน เป็นปัจจัยที่พึงประสงค์หรือเป็นที่ต้องการของ ประชาชนที่จะนำมาซึ่งการได้ผู้บริหารท้องถิ่นที่สามารถตอบสนองความต้องการของ ประชาชนในพื้นที่ได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับหลักทศพิธราชธรรม 10 คำขวัญ สำหรับผู้นำองค์กร (พระมหาพรหม รัมมหาโส. 2556 : 34-83) ผู้ศึกษาได้นำเอา 4

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยทั้ง 4 ด้านข้างต้นมาสรุป ดังนี้

1. รู้จักชื่อตรง (อาชชวะ) หมายถึง ชื่อตรงทรงสัตย์ ปฏิบัติภารกิจ โดยสุจริตมีความจริงใจ ไม่หลอกลวงประชาชน
2. รู้จักหนักแน่น (อวิโรหนะ) หมายถึง การวางใจให้หนักแน่นใน นิติธรรมคือระเบียบแบบแผนหลักการปกครอง ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามก็ คือไม่ประพฤติกให้เคลื่อนคลาดวิบัติไป หลักการของการเป็นผู้นำในข้อนี้ถือได้ว่าเป็นหลักการ ขั้นสูงสุดสำหรับบุคคลที่จะได้รับการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งสู่ตำแหน่งผู้นำ และผู้นำจำเป็น จะต้องยึดหลักการนี้เอาไว้ให้มั่นคง
3. รู้จักเสียสละ (ปริจาคะ) หมายถึง การที่จะเป็นผู้นำหรือผู้ปกครองที่ สมบูรณ์นั้น ผู้นำจำเป็นต้องเสียสละความสุข สำนัญ หรือ ผลประโยชน์และความต้องการ ส่วนตน หรือกลุ่มของตน ผู้นำจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเสียสละความสุข และผลประโยชน์ ส่วนตน เพื่ออุทิศตัวอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของประชาชน ดังปฐมบรมราชโองการที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงตรัสว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์ สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”
4. รู้จักอดทน (ขันติ) หมายถึง การอดทนต่องานที่ตรากตรำถึงจะ ลำบากกายเหนื่อยเหนื่อยเพียงไรก็ไม่ท้อถอย ถึงจะได้รับการข่มขู่และเย็บหยันด้วยคำเสียคติ தாகด่างอย่างใด ก็ไม่หมัดกำลังใจ ไม่ยอมทิ้งภารกิจที่ต้องทำ สิ่งสำคัญของผู้นำหรือ ผู้ปกครองคือ “ความนิ่ง” เราจะหาความนิ่งได้จากที่แห่งใดหากเราไม่สามารถหาได้จาก ความอดทน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การอดทนเพื่อที่จะรอจังหวะเพื่อวิเคราะห์เหตุผล ตน ประมาณ กาล ชุมชน และบุคคลต่าง ๆ ที่เข้ามาแวดล้อม จะเห็นว่าในขณะที่ผู้นำกำลัง เผชิญหน้ากับแรงเสียดทานอย่างต่อเนื่องและรุนแรงนั้น คุณสมบัติสำคัญที่จะก่อให้เกิดชัย ชนะ หรือพ่ายแพ้คือ “ความอดทน”

สอดคล้องกับงานศึกษาวิจัยของสมบัติ สิ้นสิ้นนาม (2555 : 75-79) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของผู้บริหารท้องถิ่นตามหลักทศพิธราชธรรมและหลักการ บริหารยุคโลกาภิวัตน์ในทัศนะของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้คุณค่าในเรื่องคุณสมบัติของผู้บริหารตามหลักทศพิธราชธรรม โดย คุณสมบัติของผู้บริหารตามหลักทศพิธราชธรรมนั้นให้ความสำคัญกับเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต (อาชชวัง) และการเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน (ปริจาคัง) มากที่สุด รองลงมา คือ การเสียสละ มีน้ำใจ (ทานัง) การประพฤติกดีทั้งทางกาย วาจา ใจ

(สีลัง) สุภาพอ่อนน้อม มีสัมมาคารวะ (มีททะวัง) การทำหน้าที่ด้วยความสุขุมเที่ยงธรรม (อะวิโรธะนัง) มีความอดทน อดกลั้นต่อสิ่งยั่วยุต่างๆ (ขันติ) มีความเพียร ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ (ตะปังง) ไม่เบียดเบียนหรือทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน (อะวิหิงสา) ไม่ลุแก่อำนาจ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยเหตุด้วยผล (อักโกธัง)

3. ผลการศึกษาข้อเสนอแนะของประชาชนต่อปัจจัยที่ใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนราษี อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม มีดังนี้ นายควรเป็นผู้มีอุดมการณ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ของประชาชน นายควรเป็นผู้เคารพกฎกติกาของชุมชนภายใต้กฎหมายยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญ นายไม่ควรใช้อิทธิพลของตนมากดดันทั้งทางตรงและ ทางอ้อมกับประชาชน นายควรเป็นผู้ที่มีความตั้งใจและจริงใจเสียสละมีอุดมการณ์ เพื่อส่วนรวม

สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับผู้นำของยุกต์ (Yukl, 1989 : 7-8 อ้างถึงใน สัมฤทธิ์ กลางเพ็ง, 2545 : 9) ได้ศึกษาสถานการณ์ (Situational Approach) ของผู้นำ ซึ่งมุ่งเน้นศึกษาสถานการณ์ที่สำคัญๆ เช่น อำนาจหน้าที่ และความมั่นคงของผู้นำ ลักษณะงานของผู้นำ ความสามารถและแรงจูงใจของผู้ตาม สภาพแวดล้อมภายนอก ความคาดหวังและข้อเรียกร้องต่างๆ เกี่ยวกับงานของลูกน้อง เพื่อนร่วมงาน และบุคคลภายนอกองค์การ การศึกษาเกี่ยวกับสถานการณ์นี้ แยกออกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ โดยกลุ่มแรกจะมุ่ง เน้นว่าสถานการณ์ใดที่จะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมแต่ละพฤติกรรมของผู้นำอย่างไร ดังนั้น การวิจัยประเภทนี้จึงต้องศึกษาว่าพฤติกรรมการบริหารงานของผู้นำต่างองค์การต่างระดับเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร สำหรับกลุ่มที่สองมุ่งที่จะศึกษาว่า สถานการณ์ใดลักษณะใดจะมีส่วนทำให้พฤติกรรมหรือแบบของผู้นำ รวมทั้งคุณลักษณะของผู้นำมีผลต่อประสิทธิภาพของภาวะผู้นำ เพราะนักวิจัยกลุ่มนี้มีพื้นฐานความคิดที่ว่าพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งไม่เหมาะสมสำหรับทุกสถานการณ์ หรือประสิทธิภาพ ของผู้นำขึ้นอยู่กับความสามารถในการปรับพฤติกรรมให้เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ หรือเหมาะสมกับสถานการณ์

สอดคล้องกับงานศึกษาของอัฐวุฒิ จรรยาวัฒน์ (2553 : 16-30) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เขต 3 จังหวัดกำแพงเพชร ผลการศึกษพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เขต 3 จังหวัดกำแพงเพชร ด้านความรู้ความสามารถจะต้องเป็นผู้มีการศึกษาคือเป็นผู้ที่มีบุคลิกที่ทันสมัยและยึดหลักประชาธิปไตย ด้านมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับ

ประชาชนเป็นผู้ที่บุคคลเป็นกันเอง ไม่ถือตัว ด้านความเป็นผู้นำจะต้องมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ตัดสินใจได้รวดเร็วในการทำงาน มีความรับผิดชอบ มีความอดทนสามารถแก้ไขปัญหให้กับประชาชนและชุมชนได้ ด้านการทำประโยชน์ต่อชุมชนจะต้องเป็นบุคคลที่ทำงานเพื่อช่วยเหลือประชาชน ชุมชนหรือสังคมและรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และด้านการพบปะประชาชนเป็นผู้ลงพื้นที่พบปะประชาชนเพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างสม่ำเสมอ

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะเพื่อนำผลการศึกษาไปใช้

จากผลการศึกษาเรื่องปัจจัยที่ใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนราษี อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ผู้ศึกษาได้นำมาเป็นข้อเสนอแนะสำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นหรือผู้สมัครรับเลือกตั้งในระดับอื่น ๆ ที่ประชาชนหรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งปราถนา ซึ่งจะนำมาซึ่งการชนะการเลือกตั้งและเป็นนักการเมืองที่ดีที่ประชาชนต้องการ ข้อเสนอแนะของประชาชนที่มาจากขนาดของหมู่บ้านที่แตกต่างกัน พบว่า การตัดสินใจเลือกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนราษี อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม มีความแตกต่างกันตามปัจจัยสำคัญ 4 ด้าน ดังนี้ ปัจจัยด้านแบบแผนความประพฤติ ปัจจัยด้านความอ่อนโยน ปัจจัยด้านความเพียรและปัจจัยด้านการระงับและควบคุมอารมณ์

2. ข้อเสนอแนะเพื่อทำการศึกษาในครั้งต่อไป

เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้พบว่า ระดับความสำคัญของปัจจัยที่ใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนราษี อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ข้อเสนอแนะของประชาชนที่มาจากขนาดของหมู่บ้านที่แตกต่างกัน พบว่า การตัดสินใจเลือกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนราษี อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม มีความแตกต่างกันตามปัจจัยสำคัญ 4 ด้านคือ ปัจจัยด้านแบบแผนความประพฤติ ปัจจัยด้านความอ่อนโยน ปัจจัยด้านความเพียรและปัจจัยด้านการระงับและควบคุมอารมณ์ ดังนั้น ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาเรื่องปัจจัยที่ใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกนายกองค์การบริหารส่วนตำบล